

Tường Trình Họp Mặt Tân Niên 2022 của Ái Hữu và Thân Hữu Nam California

Trần Đức Thuận



Lễ thượng kỳ đầu năm và màn hợp ca Ly Rượu Mừng do nhóm Thân Hữu Quỳnh Hoa và các chị Ái Hữu Công Chánh trình bày

Địa điểm : Diamond Seafood Restaurant
Địa chỉ: 8058 Lampson Ave. Stanton, CA 90680
Thời gian : 11 giờ sáng Chủ Nhật 13 tháng 3 năm 2022

Sau buổi họp mặt vào tháng 7 năm 2021 tại nhà hàng Gà Bistro do anh Nguyễn Minh Trì và phu nhân là chị Quỳnh Hoa đứng ra tổ chức, các anh chị em Ái Hữu Công Chánh tưởng sẽ được tiếp tục họp mặt lại hàng tháng như mọi khi, nhưng không ngờ biến chủng Omicron của Covid-19 đã ập đến, đã làm đảo lộn mọi dự tính.

Buổi họp mặt hàng tháng dự trù cho tháng 8 năm 2021 bị hủy bỏ, rồi sau đó buổi mừng Tết Niên đã được dự định vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 cũng phải dời lại. Cuối cùng thấy tình hình dịch bệnh đã lắng dịu xuống, anh Trì và chị Quỳnh Hoa hô hào các Ái Hữu và Thân Hữu hãy quên sợ dịch bệnh

để đến với nhau mừng Xuân Mới Nhâm Dần vào khoảng giữa tháng 3, năm 2022. Mặc dù thời gian có hơi muộn màng, lời kêu gọi này không ngờ đã được hưởng ứng nhiệt tình với 18 bàn tiệc đã được ghi danh và 2 bàn dự trù cho khách đến bất ngờ.

Chưa đến 11 giờ mà các Ái Hữu và Thân Hữu đã đến khá đông đảo, thôi thì ai nấy đều tay bắt mặt mừng vì đã gần 8 tháng nay mới có dịp hàn huyên tâm sự. Có Ái Hữu trước đây rất e dè vấn đề họp mặt, vì sợ dịch bệnh, nay tuyên bố rất hùng hồn: **"Tôi bây giờ không sợ Cô-Vít, mà chỉ sợ ... Cô Đơn thôi !"** Lời tuyên bố này làm mọi người cười vang và vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.



Quang cảnh buổi họp mặt

Kỳ họp mặt này ngoài số khá đông đảo Ái Hữu Công Chánh cùng với nhóm Thân Hữu Quỳnh Hoa, số còn lại là các Thân Hữu từ nhiều hội đoàn khác nhau như: CLB Hùng Sử Việt, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An, Thân Hữu Hóa Học, Cựu Sinh Viên Kiến Trúc, Thân Hữu Điện Lực, Hội Thủy Quân Lục Chiến, Chi Hội Gia Đình Mũ Đỏ, Ban Tu Ca Xuân Đầm... Tuy với rất nhiều thành phần tham dự như vậy, nhưng buổi họp mặt được diễn ra trong một không khí vô cùng ấm cúng và thân mật.



AH Mai Trọng Lý và AH Nguyễn Minh Trì (BTC)

Như thường lệ, sau lời cảm tạ và khai mạc của anh trưởng ban tổ chức Nguyễn Minh Trì, các anh chị trong nhóm Thân Hữu Quỳnh Hoa cùng các chị Ái Hữu Công Chánh thướt tha trong tà áo dài đã lên sân khấu để làm lễ thượng kỳ đầu năm đồng thời cùng hát vang ca khúc Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tạo một không khí thật sống động mở đầu cho ngày họp mặt.

Tiệc vừa được dọn ra, Thân Hữu Duy Ái trong nhóm Quỳnh Hoa đã lên mở đầu chương trình ca nhạc bằng một ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, bản nhạc "Nhớ Một Chiều Xuân", đó là một bản tình ca nhẹ nhàng, nhưng năm xưa đã làm rung động không biết bao nhiêu tâm hồn, qua câu chuyện tình lãng mạn của một chàng trai Việt với một người con gái Áo Quốc trên thành phố Vienna, mỗi độ xuân về.



Các AH tham dự chuyện trò vui vẻ bên nhau

Không khí buổi tiệc sau đó đã trở lại vui nhộn với phần biểu diễn của ban AVT Chu Văn An với bản "Chúc Xuân", bản nhạc ghi lại cả một bức tranh sống động trong ngày đi chợ tết đầu năm với các hàng quán bán đủ loại trái cây, mứt, bánh... và ngay cả những tiệm bán vải của các chú "Bảy Chà" năm cũ.



Ban AVT của cựu học sinh Chu Văn An

Sau đó một loạt những bài hát về mùa xuân đã được cất tiếng: "Khúc Hát Thanh Xuân", "Xuân Hẹn Mặt", rồi đến nhạc cảnh "Hoa Xuân" do hai chị Hồng Vân và Quỳnh Hoa trình bày một cách xuất sắc.



Ban văn nghệ Quỳnh Hoa hát bài "Xuân Hẹn Mặt."



Nhạc cảnh " Hoa Xuân"

Đặc biệt kỳ này chị Ái Hữu Công Chánh Kim Thanh đã lên trình bày nhạc phẩm "Thu Về Trong Mắt Em" của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cường một cách rất truyền cảm và được anh chị em Ái Hữu cổ vũ nhiệt tình.



Chị Kim Thanh với nhạc phẩm "Thu Về Trong Mắt Em"

Đang trong phần thưởng thức âm nhạc, một số các anh chị cũng đã ra sàn nhảy để khích lệ những anh chị đang trình bày các bản tình ca bất hủ hoặc những ca khúc vui nhộn về mùa xuân, như Ái Hữu Nguyễn Xuân Phong với bản "Riêng Một Góc Trời", hoặc các chị trong nhóm Quỳnh Hoa với "Ai Lên Xứ Anh Đào", "Khúc Nhạc Ngày Xuân", "Xuân Và Tuổi Trẻ"...



Cùng các TH Kiến Trúc chụp hình lưu niệm

Cuối cùng lúc 2:30 chiều, các Ái Hữu và Thân Hữu cũng phải ra về một cách luyến tiếc, tất cả đều mong có dịp gặp nhau lại một ngày thật gần.

Ngày hôm sau, đã có một số Ái Hữu gửi email đến khen tặng hai anh chị chủ trì một buổi họp mặt Tân Niên thật thành công:

AH Nguyễn Thiệp: *Cám ơn anh chị Minh Trì, Quỳnh Hoa đã tổ chức buổi họp mặt thành công, đông, vui, hay.*

AH Mai Trọng Lý: *Hoan nghênh Ông Trưởng ban Đại diện AHCC/Nam California, Nguyễn Minh Trì và Phu nhân Quỳnh Hoa, đã tổ chức Tiệc Tân Niên Nhâm Dần, thành công tốt đẹp. Còn thêm thêm quỹ cho Ban Đại Diện.*

Thành quả trên do uy tín cá nhân của Anh Chị, với các Hội đoàn trong Cộng đồng đã cùng tham dự trong các sinh hoạt của AHCC chúng ta.

Dịch C6Vi đã thuyên giảm tại Quận Cam, chúng tôi hy vọng các buổi họp mặt hàng tháng sẽ được tiếp tục như trước, vì các AHCC nay đều đã lên bậc Trưởng Lão cả rồi.